

BỘ NỘI VỤ  
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  
QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144 /HCQG-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

V/v phòng, chống dịch phòng chống dịch  
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  
mới của virus Corona (nCoV) gây ra

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm tại Việt Nam vẫn đang tăng. Trước tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 468/BNV-VP ngày 01/02/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ngày 03/02/2020, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã ký Quyết định số 213/QĐ - HCQG về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) tại Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội;

Để thực hiện phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh, Học viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện:

- Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình toàn bộ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin chính thống và thực hiện tốt các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

+ Không đi/đến nơi có dịch lưu hành; hạn chế tập trung đông người; tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai bị ho, sốt, có biểu hiện viêm đường hô hấp.

+ Thực hiện vệ sinh cá nhân: đeo khẩu trang đúng cách; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch ít nhất trong 30 giây; tránh chạm tay vào mắt

mũi miệng. Vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ăn uống đủ dinh dưỡng, nâng cao thể trạng.

+ Đối với nhà ở, phòng làm việc, phòng học: Mở cửa thông thoáng, nếu bật điều hòa nhiệt độ nên để ở mức 25 - 27 độ C.

+ Tổng vệ sinh môi trường, hàng ngày lau sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang... bằng các chất sát khuẩn thông thường.

+ Khi có triệu chứng viêm đường hô hấp: Sốt, ho... phải đeo khẩu trang; nếu có yếu tố dịch tễ (đi/về từ vùng dịch; tiếp xúc gần với người được xác định nhiễm/nghi ngờ nhiễm nCoV) phải báo ngay cơ quan y tế gần nhất để được cách ly theo dõi ngay.



+ Công chức, viên chức, người lao động của Học viện trong thời gian nghỉ Tết đến nay có đi nước ngoài đến vùng có dịch hoặc quá cảnh qua vùng có dịch, hoặc có người thân trong diện tiếp xúc gần đi nước ngoài đến vùng có dịch hoặc quá cảnh qua vùng có dịch phải kê khai, báo cáo Thủ trưởng các đơn vị và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona để theo dõi, giám sát.

+ Thường xuyên theo dõi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để kịp thời cập nhật, làm theo hướng dẫn.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC   
PHÓ GIÁM ĐỐC  


Nguyễn Đăng Quế